
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์ อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุรยัินต์ คณะศิลปศาสตร์    รองเลขาธิการ  
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์ จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๑. อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. อาจารย์ ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๔. อาจารย์ ธิติคม  พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ วิทยาลัยราชสุดา 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๘. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๒๒. รองศาสตราจารย ์วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๔. อาจารย์ ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๕. อาจารย์ สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๙. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๓๐. อาจารย์ เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๓๑. อาจารย์ โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๒. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

            /๓๓. อาจารย์ อิทธิพล .... 



 ๒
 ๓๓. อาจารย์ อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๓๔. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําธร  ตันติวิทยาทันต์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
 ๒. อาจารย์ กาญจน์นภา  พงศ์พนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ จําลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์ นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๗. อาจารย์ พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหนาท น้อมเนยีน วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๓. อาจารย์ หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๔. อาจารย์ อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ (MUC Visit)  
  ประธานฯ แจ้งถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ การเยี่ยมชื่นชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกเข้าร่วมเย่ียมชื่นชม ได้แก่ ประธานฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียนไชย ตันไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง  อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส  อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ  และอาจารย์ ศุภกฤต โสภิกุล  

  ๑.๑.๒ การเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มี
สมาชิกเข้าร่วมเยี่ยมชื่นชม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช หวังศุภชาติ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง  อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ  อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส  และ
อาจารย์ ศุภกฤต โสภิกุล 

            /๑.๑.๓ การเยี่ยมชื่นชม .... 



 ๓
  ๑.๑.๓ การเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยศาสนศึกษา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มี

สมาชิกเข้าร่วมเย่ียมชื่นชม ได้แก่ ประธานฯ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  รองศาสตราจารย์ มยุนา ศรีสุภนันต์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช หวังศุภชาติ   อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส  และอาจารย์ ศุภกฤต โสภิกุล 

  อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส ให้ความเห็นจากการไปเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยศาสนศึกษาว่า 
ผู้บริหารวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ ในเรื่องความเป็นครู ความเป็นคนดี เน้นเรื่องคุณงามความดีท่ีสบืทอดต่อๆ กันมา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๒.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

  ประธานฯ แจ้งสาระสําคัญจากการประชุม ปอมท. ดังนี้ 
 - ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งนี้จะมีการลงมติรับรองผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และจะมีการมอบ
โล่รางวัลในการประชุมวิชาการ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

 - ปอมท. กําหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” วันที่ ๑๘ –๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุม
กองทัพเรือ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานฯ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโดยการแจ้งในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ท่ีประชุม กบค.  และที่ประชุมคณบดี  ตลอดจนทําหนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และคณบดี/ผู้อํานวยการ ทุกส่วนงาน 
  ๑.๒.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
   ประธานฯ แจ้งว่า มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่อยู่ในระดับเดียวกับภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๑.๒.๓ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๔๙ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
   ประธานฯ แจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๔๙ วันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

 ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๙ คน ไม่มาประชุม ๘ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ ผลการเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา

คณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน แทนอาจารย์ ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร นั้น ผลการเลือกตั้งซ่อมฯ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สิงหนาท น้อมเนียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

         /ระเบียบวาระที ่๒ รับรอง .... 



 ๔
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  และที่ประชุมเห็นชอบให้ทําตัวอักษรเป็นตัวหนาในข้อความที่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

  ๓.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   
        ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีได้สละเวลาทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์สักขีพยานในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ และได้แจ้งสถิติการมาร่วมเป็นอาจารย์สักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักด์ิ หอประชุมกองทัพเรือ ดังนี้ 
   จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์สักขีพยานที่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรฯ  

   ภาคเช้า จํานวน ๑๘ คน มา ๑๗ คน เข้าหอประชุมไม่ทัน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ 

   ภาคบ่าย จํานวน ๑๗ คน มา ๑๖ คน กลับก่อนโดยไม่แจ้งต่อคณะกรรมการต้อนรับฯ ๑ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๑๒ 

   สําหรับอาจารย์จากส่วนงานต่างๆ ท่ีแจ้งความประสงค์เป็นอาจารย์สักขีพยานมาปฏิบัติหน้าท่ีครบทุกคน
ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ เสนอว่า ถ้าในปีหน้ามหาวิทยาลัยมอบหมายให้สมาชิกสภาคณาจารย์ทํา
หน้าท่ีเป็นอาจารย์สักขีพยานอีก ขอให้มีการจัดรถรับ-ส่งสมาชิกท่ีไปทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์สักขีพยานด้วย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๒ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล  

  อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลชี้แจง
ว่า ตามที่สภาคณาจารย์มีมติให้ออกแบบประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

  ประธานฯ ชี้แจงว่า สภาคณาจารย์มีนโยบายใช้เทคโนโลยีในการทํางานให้มากขึ้น เพื่อประหยัด
งบประมาณ และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้ทําแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนําไปเผยแพร่และเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ดังที่
เคยปฏิบัติ ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถประมวลผลได้ทันที 

  สําหรับปัญหาท่ีเกรงว่าการทําแบบประเมินออนไลน์จะไม่ได้รับความเชื่อถือและผู้บริหารไม่
ยอมรับนั้น เท่าท่ีผ่านมาได้มีการนําเสนอข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์แก่ผู้บริหารซึ่งก็เป็นที่ยอมรับ อีกท้ังได้มีการแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๑๕๕๒ ตามท่ี
สภาคณาจารย์เสนอแล้ว 

 มติที่ประชุม  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของสภาคณาจารย์จัดทําแบบประเมินออนไลน์ 
 
 

      /๓.๒.๒ กรรมการฝ่ายส่งเสริม ....



 ๕
                              ๓.๒.๒ กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า ส่วนงานต่างๆ ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๔ มาแล้ว คณะ
กรรมการฯ จะนัดประชุมในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒.๓ กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ         

  รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ แจ้งดังนี้ 

  ๑) มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม และจะนําตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การ
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ 

  ๒) คณะกรรมการฯ กําหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เขียนหนังสือหรือตําราอย่างไรให้ได้
ตําแหน่งทางวิชาการ” ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๔ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ

ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ซ่ึงมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช และ อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ ได้มีการพบกรรมการสโมสรนักศึกษาส่วนหนึ่ง 
เพื่อรับฟังความเห็น โดยได้มีการหารือเรื่องการจัดกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงนักศึกษาอยากให้จัดกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรม สามารถฝึกปฏิบัติและช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น โปรแกรมคลายเครียด ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปฝึกเองได้ นอกจากนี้
นักศึกษาได้เสนอปัญหาหลายอย่าง เช่น การติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา แต่มหาวิทยาลัยใส่กุญแจตู้ท่ีติด
บอร์ด จะติดบอร์ดแต่ละครั้งต้องทําหนังสือขออนุญาตถึงกองกิจการนักศึกษา ซ่ึงกว่าจะได้รับการอนุญาตงานก็ได้ผ่านไปแล้ว 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเห็นว่า การดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจจะไม่ทันในกรรมการชุดนี้ ดังนั้น จะรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ส่งให้กรรมการชุดใหม่ดําเนินการต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๓.๒.๕ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                    ๓.๒.๖ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
 อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แจ้งว่า ได้มี
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องสภาคณาจารย์ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 ๑) จะเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในแบบประเมินความ
พึงพอใจที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลกําลังดําเนินการ รวมทั้งอาจจะจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องระเบียบ และ 
ขั้นตอนการใช้สิทธ์ิของระบบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๒) เสนอให้ติดมิเตอร์ไฟฟ้าแยกตามห้องพักในอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 ๓) ป้ายบอกกําหนดการ shuttle bus เสนอ ๓ วิธี ดังนี้ 

      /- ใช้ระบบแจ้งทางวิทย ุ.... 



 ๖
  - ใช้ระบบแจ้งทางวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
  - ใช้ระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย แจ้งขึ้นหน้าโฮมเพจเฉพาะรอบรถที่ไม่มีการ
ดําเนินการ 
  - แจ้งผ่านระบบ sms ของโทรศัพท์มือถือบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ๔) เสนอให้มีการทบทวนการเปิดแยกหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 
 ๕) เสนอให้ สภ.พุทธมณฑล ต้ังกรวยยางบริเวณทางลงสะพานที่ข้ามมาจากพุทธมณฑล โดยรถ
ท่ีมาจากพุทธมณฑล หรือถนนบรมราชชนนีขาออก สามารถเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้ประตูหน้าตึกสํานักงานอธิการบดี โดยไม่ต้อง
เบียดกับรถที่มาจากนครปฐม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๗ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดลชุด
ใหม่ คณะกรรมการประกอบด้วย 

  ๑) ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 
  ๒) ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส  กรรมการ 
  ๓) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์  กรรมการ 
  ๔) รองศาสตราจารย์ วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์  กรรมการ 
  ๕) รองศาสตราจารย์ ดวงพร คํานูณวัฒน์  กรรมการ 
  ๖) รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์  กรรมการ 
  ๗) รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  กรรมการ 
  ๘) ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช  กรรมการ 
  ๙) นางพวงทอง ตันวงษ์วาน   กรรมการ 
 ๑๐) นายภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ   กรรมการ 
 ๑๑) นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ   กรรมการ 
 ๑๒) นายบุญเลิศ นารีไผ่    กรรมการ 
 ๑๓) นายสุจิตร มหาพิรุณ   เลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๒.๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เนตร  หงษ์ไกรเลิศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒.๙ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 
         ประธานฯ แจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
       การประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่แล้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข ซ่ึงเป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรฯ ติดภารกิจ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ 
อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ เข้าประชุมแทน สรุปสาระสําคัญจากการประชุมได้ดังนี้ 

๑) การปิดแยกไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัย ทําให้การจราจรติดขัด โดยเฉพาะรถติดบริเวณจุด
กลับรถ 

      /๒) ผู้กํากับการตํารวจ .... 



 ๗
๒) ผู้กํากับการตํารวจ สภ .พุทธมณฑล ให้ความเห็นว่า การปิดทางแยกไฟจราจรหน้า

มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอให้ปิด 
 ๓) เสนอให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจช่วยอํานวยความสะดวกในการจราจรในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.  
 ๔) จะไม่อนุญาตให้รถที่จอดซ้ืออาหารตามแนวถนน จอดนานจนเกินไป โดยเฉพาะในเวลา 
๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 
 ๕) ผู้กํากับการตํารวจฯ เสนอว่าอาจจะให้มีการตัดแยกเลี้ยวกลับรถให้สั้นลง เพื่อให้กลับรถได้เร็วขึ้น 
  มติที่ประชุม  มอบหมายให้อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ติดตามความก้าวหน้าเรื่องนี้ต่อไป 

๓.๒.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 ประธานฯ แจ้งว่า ได้ทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อเสนอเรื่องร้องเรียนในการเข้าพักอาศัยใน

อาคารชุดพักอาศัย ตามมติท่ีประชุมครั้งที่แล้ว ท้ังนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการในอาคารชุดพักอาศัย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒.๑๒ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน
ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี้ 
 - แผนดําเนินการเปิดโรงอาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มีความล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกําหนดเวลา จึงต้องขยายเวลาการเปิดโรงอาหารใหม่ออกไปอีก จึงให้ใช้อาคารโรง
อาหารกลางเช่นเดิมไปก่อน โดยต้องทําสัญญาที่จําเป็น คือ สัญญาการจ้างทําความสะอาดอาคาร สัญญาการจ้างล้างภาชนะ และ
สัญญาการขายอาหาร ท้ังนี้เนื่องจากสัญญาเดิมท้ังหมดได้ส้ินสุดลงเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และในระหว่างนี้ขอให้
มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินเร่งด่วนเพื่อจัดซ้ือภาชนะ และช้อนส้อม มาเพิ่มเติมทดแทนส่วนที่สูญหายและชํารุดเป็นจํานวนมาก สําหรับ
กําหนดเปิดโรงอาหารใหม่นั้น หากสามารถส่งมอบอาคารได้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ย้ายร้านค้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 - กรณีเชื้ออีโคไลสายพันธุ์ร้ายแรงระบาดในต่างประเทศ ผู้แทนสภาคณาจารย์ได้สอบถาม
ประธานฯ (รองศาสตราจารย์ วิสิฐ จะวะสิต) ว่าเชื้ออีโคไลสายพันธุ์ร้ายแรงที่ระบาดในต่างประเทศจะมีผลกระทบถึงโรงอาหาร
กลางของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ ได้รับการชี้แจงว่าขณะนี้ไม่มีผลกระทบ ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะการบริโภคผักของไทยต่างกับ
ของต่างประเทศ คือ ในต่างประเทศมักนิยมรับประทานผักสดท่ีผ่านการล้างน้ําเพียงเล็กน้อย ส่วนประเทศไทยนิยมรับประทานผักท่ี
ผ่านการล้างหลายครั้ง หรือผ่านการปรุงให้สุกโดยการต้ม ผัด ทอด นึ่ง ทําให้เชื้อโรคต่างๆ ตายไปแล้วเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามจะ
ได้ทําจดหมายแจ้งให้ผู้ค้าอาหารเพิ่มความรอบคอบในการล้างและปรุงอาหารประเภทผักให้มากขึ้น และให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ในโรงอาหารกลางให้นักศึกษาทราบถึงวิธีปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยท่ีถูกต้อง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีการประชุมอนุกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาหนังสือที่ถูกเสนอมาที่สํานักพิมพ์ จํานวน ๒ เล่ม ท่ีประชุมได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
เบื้องต้น ซ่ึงครอบคลุม ชื่อเรื่อง สารบัญ บรรณานุกรม ลิขสิทธ์ิ ดรรชนี และอื่นๆ ผลการพิจารณาเบื้องต้น ขอให้ผู้แต่งพิจารณาปรับ
รูปแบบตามเกณฑ์ท่ีอนุกรรมการเสนอ และส่งกลับมาท่ีสํานักพิมพ์อีกครั้งก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการส่งเสริมฯ เพื่อพิจารณา
ในรายละเอียดต่อไป 
 

         /สําหรับคณะกรรมการ .... 



 ๘
  
 สําหรับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสํานักพิมพ์ มีจํานวน ๓ ชุด คือ 

๑)  คณะกรรมการนโยบายสํานักพิมพ์ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และขอบเขตการดําเนินงาน
ของสํานักพิมพ์ 

๒)  คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์ ทําหน้าท่ีกํากับ ดูแลการดําเนินงานของสํานักพิมพ์ 
และทําหน้าท่ีประสานงานกับคณะกรรมการชุดอื่นๆ 

๓)  คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่ ทําหน้าท่ี
พิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกผลงานวิชาการ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็น หรือประเมินผลงาน  
 นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งอนุกรรมการชุดเล็กขึ้นมาอีก ๑ ชุด เพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการ 
 ในระยะแรก มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (หากผลการพิจารณาเห็นชอบให้จัดพิมพ์) 
เช่น ด้านการตลาด การจัดพิมพ์ การจัดจําหน่าย ค่าตอบแทนผู้สร้างสรรค์ผลงาน ท้ังนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องทําสัญญากับทาง
สํานักพิมพ์ ถา้มีการผิดสัญญา ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 ท่ีประชุมเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ช่วยให้ข้อมูลเรื่องคุณสมบัติ 
เกณฑ์ มาตรฐานหรือบรรทัดฐาน ของหนังสือที่จะได้รับการตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ในนามสํานักพิมพ์ เพื่อจะให้คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามเกณฑ์ท่ีสํานักพิมพ์ฯ กําหนด โดยขอให้สรุปลงข่าวสภาคณาจารย์ หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภา
คณาจารย์ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๓.๒.๑๔ คณะทํางานการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อาจารย์ โสฬส ศิริไสย์ ประธานคณะทํางานการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนแจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
 ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามท่ี  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล จะครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔๔๗ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อดําเนินการสรรหาผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งอธิการบดีคน
ต่อไป และในการประชุมครั้งที่ ๔๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี และ
คณะกรรมการสรรหาฯ ขอให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อได้ไม่เกิน ๓ ชื่อ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
ขอให้เสนอชื่อฯ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงประธานฯ ได้เวียนแจ้งสมาชิกทางอีเมลไปแล้วครั้งหนึ่ง  

 ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีจํานวนไม่เกิน ๓ ชื่อ  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๔.๒ การเสนอปรับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) สมาชิกสภาคณาจารย์ 
  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุมของสมาชิกสภาคณาจารย์) แล้วมีมติให้

ปรับค่าตอบแทนจากเดิม ๓๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซ่ึงสภาคณาจารย์ไม่มีการ
ปรับค่าตอบแทนมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสมาชิกและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ มีภารกิจต้องประชุมบ่อยครั้ง การเดินทางมาประชุม
บางครั้งไม่สามารถขอรถจากส่วนกลางได้ และไม่สามารถเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้ ต้องใช้เงินส่วนตัว หรือรถส่วนตัว เนื่องจาก   

 
     /ตามโครงสร้างการแบ่ง .... 



 ๙
 

ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกระจายไปตามวิทยาเขต และมีระยะทางไกล ทําให้ต้องเสียเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมแต่ละครั้ง โดยการปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลในวาระของสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 

๕.๑ สภาอาจารย์ระดับส่วนงาน 
 ประธานฯ ชี้แจงว่า จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 
สภาอาจารย์ส่วนงานใดที่มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่ตรงกับวาระการดํารงตําแหน่งของสภาคณาจารย์ ขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของ
สภาอาจารย์ระดับส่วนงานเพื่อให้สอดคล้องกับวาระตามข้อบังคับของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๕.๒ Facebook 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ ประเสริฐสุขดี เสนอให้สภาคณาจารย์จัดทํา Facebook ของสภาคณาจารย์ 
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน เวลาใด ก็สามารถโต้ตอบกันได้ 
 มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ดําเนินการต่อไป โดยขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นที่ปรึกษา 
 

๕.๓ กลุ่มเพื่อนครู 
 สมาชิกได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนครู สรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มเพื่อนครูเป็นกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นมาโดยไม่มีรูปแบบท่ีเป็นทางการ ไม่มีกติกาใดๆ มีลักษณะเพื่อนชวนเพื่อน 
เป็นการรวมอาจารย์ท่ีสอนด้วยใจ สอนแล้วมีความสุข และมีการแบ่งปัน ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มท่ีเป็นแกน
หลัก มีจํานวน ๒๐๐ คน ลักษณะการดําเนินงานจะสัญจรไปยังส่วนงานต่างๆ เป็นการทํางานเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เย่ียมชม ให้
คําแนะนําการพัฒนาตนเอง เน้นการทํางานให้ความสุข ใช้ชีวิตในการเรียนการสอนอย่างมีความสุข มีการทํา workshop จัดวงพูดคุย
เป็นวงเล็กๆ อาจารย์ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมในกลุ่มเพื่อนครูได้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๔ การขึ้นเงินเดือน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียนไชย ตันไทย เสนอว่า เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเงินเดือนจากระบบซี
เป็นระบบแท่ง ซ่ึงที่ผ่านมาได้เปรียบเทียบดูแล้วร้อยละการขึ้นเงินเดือนไม่เท่ากันในประเภทตําแหน่ง ระดับ  ช่วงเงินเดือน เดียวกัน 
อยากให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานให้ข้อมูลด้วยว่าในประเภทตําแหน่ง ระดับ ช่วงเงินเดือน เดียวกันกับบุคลากรผู้นั้น  มีค่าร้อยละ
การขึ้นเงินเดือน ค่าสูงสุด (maximum) ค่าตํ่าสุด (minimum) และค่าเฉลี่ย (mean) เท่าไร เพราะจะได้ทราบสมรรถนะการทํางาน
ของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าเป็นอย่างไร เท่าท่ีสังเกต อาจารย์บางท่านมีผลงานมาก แต่ร้อยละของการเพิ่มเงินเดือนน้อย
กว่าอาจารย์ท่ีสอนอย่างเดียว เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานของบุคลากร และประเมินตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่า
เป็นอย่างไร   นอกจากนี้สมาชิกให้ความเห็นว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนที่ออกมามีปัญหาในทางปฏิบัติ และเรื่องนี้เป็น
นโยบายของแต่ละส่วนงาน เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกัน 
 ประธานฯ เสนอให้กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เพื่อ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

/๕.๕ สวัสดิการ .... 



 ๑๐
 

๕.๕ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่อง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงเรื่องนี้
ได้มีการชี้แจงแล้วในการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ 
หาข้อมูลเพิ่มเติม และเชิญผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้มาให้ข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปเสนอฝ่ายบรหิารต่อไป 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๕.๖ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป   
  ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร จ๋วงพานิช 
                                ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


